

Quảng Điền, ngày 08 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Tình hình Khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp lần thứ 08 HĐND huyện khóa XI, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo tình hình Khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG, Ý KIẾN CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước tăng trưởng khá, các chương trình, mục tiêu, đề án trên các lĩnh vực được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi như Lễ hội Festival Huế và Lễ hội Sóng nước Tam Giang năm 2024. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh luôn được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai rộng khắp trong Nhân dân. Thường xuyên thực hiện việc tổ chức tiếp xúc với Nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đại bộ phận nhân dân đã từng bước vượt qua khó khăn để vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình; nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả thiết thực và góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã được MTTQ, các tổ chức thành viên triển khai toàn diện đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện. Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ sinh kế được triển khai kịp thời, tạo sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính

quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân đạt kết quả tích cực. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới, sáng tạo từng bước đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhìn chung, tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua cơ bản ổn định. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước, phấn khởi về những thành tựu đã đạt được, tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”... ngày càng đi vào nề nếp, đã được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng và có sức lan tỏa lớn, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao các kỳ họp chuyên đề với những nghị quyết quan trọng được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch nhằm xem xét, quyết định thông qua các tờ trình, đề án và nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND huyện được ban hành đã tạo hành lang pháp lý giúp cho UBND huyện chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả, nhất là quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công hàng năm và trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ huyện đến cơ sở.

Cử tri và Nhân dân cũng vui mừng chủ trương xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; phấn khởi khi vụ sản xuất Đông Xuân được mùa cao nhất từ trước đến nay đạt 70,7 tạ/ha (cao hơn vụ Đông Xuân năm trước 1,5 tạ/ha) và giá lúa tăng cao. Nhân dân ủng hộ và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai tích cực và đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống của Nhân dân ổn định và ngày càng được nâng lên.

Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân phấn khởi, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp chủ trì gắn với phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng và nội lực thực hiện có hiệu quả các chương trình, các cuộc vận động.

** Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và Nhân dân trong huyện vẫn còn những tâm tư, nguyện vọng muốn gửi đến kỳ họp HĐND huyện lần này trên các lĩnh vực cụ thể như sau:*

- Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự lo lắng về tình hình diễn biến bất thường của thời tiết, nắng nóng gay gắt kéo dài. Tình trạng ngọt hóa, mặn hóa nguồn nước trên

phá Tam Giang đã ảnh hưởng bất lợi đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; cùng với đó là tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, lây lan các biến thể mới. Tình trạng các doanh nghiệp chế biến thủy, hải sản, dệt may... thiếu đơn đặt hàng làm gia tăng tình trạng thất nghiệp, thậm chí một số doanh nghiệp đóng cửa, thiếu việc làm dẫn đến thu nhập bấp bênh của công nhân. Đề nghị lãnh đạo huyện, các ngành, các địa phương tăng cường các giải pháp hữu hiệu, kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế, có các giải pháp chuyển đổi ngành nghề cho phù hợp để doanh nghiệp, người dân yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn, ổn định cuộc sống.

- Bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khiến cử tri lo lắng tác động đến thị trường trong nước, giá cả một số mặt hàng đều biến động tăng, tạo áp lực không nhỏ đến việc chi tiêu của người tiêu dùng; giá điện, nước, nguyên vật liệu, vật tư nông nghiệp biến động mạnh và duy trì ở mức cao gây khó khăn cho việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và hộ gia đình. Trong khi đó một số loại nông sản, hàng hóa của nông dân sản xuất ra tiêu thụ khó khăn, giá cả không ổn định đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, thu nhập không ổn định.

- Cử tri và Nhân dân cũng lo lắng về tình hình trộm cắp tài sản vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương; tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo như gọi điện, nhắn tin để lừa đảo; chơi hụi, cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu “xã hội đen”, tổ chức cá độ trên không gian mạng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ra nhiều hậu quả xấu cho xã hội nhưng vẫn chưa có giải pháp khắc phục hữu hiệu.

- Một số chương trình mục tiêu quốc gia tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn; một số văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình ban hành chậm, vẫn còn một số nội dung hướng dẫn chưa rõ ràng, chưa thống nhất, khó thực hiện.

- Việc kiến nghị, phản ánh của Nhân dân về đầu tư mới hệ thống lưới điện ở những khu dân cư mới, ở vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và chất lượng hạ tầng về điện sinh hoạt đang là vấn đề thường xuyên được cử tri quan tâm.

Đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục chỉ đạo nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban chức năng và các địa phương trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đổi mới tư duy, sáng tạo trong giải quyết công việc; gắn việc chỉ đạo, điều hành với giám sát, đánh giá việc thực hiện; giải quyết kịp thời các vướng mắc để góp phần thực hiện thành công các Nghị quyết HĐND huyện, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025; góp phần xây dựng Quảng Điền sớm trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.

II. CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật

Đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024. Tiếp tục phối hợp tuyên

truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới ban hành và có hiệu lực trong năm 2023 như: Luật Căn cước công dân, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản, Luật Thanh tra, Luật Đất đai... và các quy định pháp luật mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp. Đồng thời phối hợp tuyên truyền, phổ biến định hướng đối với các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm, các chính sách dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung liên quan đến quyền, lợi ích thiết thực của Nhân dân.

Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các chương trình về Dân số - KHHGD, phòng chống HIV/AIDS, về bảo vệ môi trường, về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, phòng chống đuối nước, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội...

Phối hợp tuyên truyền việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Nghị định 59/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với các hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, kịp thời phản ánh, kiến nghị với Đảng, chính quyền những vấn đề bức xúc của Nhân dân. Thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, các tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân có liên quan đến các chủ trương, chính sách để phản ánh đến Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng, nhất là trước, trong và sau các kỳ họp Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp và các sự kiện trọng đại của đất nước.

2. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

2.1. Giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị khóa XI

Tiếp tục hướng dẫn Mặt trận cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Mặt trận cơ sở xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị khóa XI về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội trong năm 2024 và giám sát theo Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch giám sát theo Quyết định 217. Trong 6 tháng đầu năm, có 03 xã: Quảng Thành, Quảng An,

Quảng Ngạn đã tiến hành 04 cuộc giám sát theo Quyết định 217¹; xã Quảng Ngạn đã tổ chức 01 cuộc giám sát theo Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Sau các cuộc giám sát đều có báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát, kiến nghị của Ủy ban MTTQ huyện gửi các ngành liên quan đề nghị các cơ quan liên quan, cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc góp phần giúp đối tượng được giám sát thực hiện đúng quy định, quy chế; phát hiện, góp ý, phản ánh, đề xuất; giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm.

Ngoài ra, đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nhằm phát huy hiệu quả hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, các Ban Thanh tra nhân dân đã chủ trì giám sát 04 cuộc; các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 15 cuộc đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn. Đã kiện toàn 95 Tổ hòa giải với 569 hòa giải viên tại các thôn, tổ dân phố. Phối hợp tổ chức hòa giải thành công 19/36 vụ việc, góp phần giải quyết mâu thuẫn trong Nhân dân.

2.2. Công tác phối hợp giám sát

Phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện giám sát, thẩm tra 09 cuộc². Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện trực tiếp kiểm sát 08 cuộc³. Phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 32 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn các xã, thị trấn nhân Tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp với Hội LHPN huyện giám sát Đảng ủy xã Quảng Lợi với nội dung: Việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”. Phối hợp với Hội Nông dân huyện giám sát việc cung ứng vật tư nông nghiệp ở HTX Kim Thành, xã Quảng Thành.

Qua công tác giám sát, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã kiến nghị với với tỉnh, huyện, các cơ quan chức năng liên quan về những

¹ Quảng Thành 01 cuộc với nội dung: Về thực hiện Nghị định số 62/2018/NĐ-CP, ngày 02/5/2018 của Chính phủ quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với HTXNN Phú Thanh; Quảng An 02 cuộc đối với thôn Mỹ Xá với nội dung: Việc đóng góp kinh phí của Nhân dân trong xây dựng NTM năm 2022 – 2023; thực hiện quy ước, hương ước làng văn hóa. Quảng Ngạn 01 cuộc với nội dung: Công tác cải cách hành chính đối với UBND xã.

Quảng Ngạn giám sát 01 cuộc theo Quy định 124 với nội dung: Tổ chức, quán triệt, triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với ông Trần Sự - Bí thư Chi bộ thôn 13.

² Phối hợp với HĐND, các Ban của HĐND giám sát 09 cuộc với nội dung: Tình hình thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn các xã, thị trấn; giám sát chuyên đề đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học của các trường học trên địa bàn huyện; khảo sát tình hình hoạt động của Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn huyện; khảo sát tình hình về chất lượng xét xử của TAND, công tác tiến hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND huyện; về chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất gắn với công tác bảo vệ môi trường ở các trang trại trên địa bàn huyện.

³ Phối hợp với Viện Kiểm sát huyện trực tiếp kiểm sát 08 nội dung: Việc thi hành án hình sự tại UBND xã Quảng Công và Quảng Ngạn, Quảng Phú; việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện và phối hợp kiểm tra, hướng dẫn tại các đơn vị Công an cấp xã; việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an huyện; trực tiếp kiểm sát hoạt động THSDS; việc thi hành án hình sự tại cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện.

vấn đề còn hạn chế, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm, còn bất cập trong tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương; đồng thời, giúp chính quyền các cấp nắm bắt kịp thời những thông tin về hoạt động quản lý, điều hành, từ đó có các biện pháp phù hợp để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước của một số ngành, địa phương.

2.3. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Mặt trận các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029; tham gia sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Đồng thời đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết, chương trình của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các quy hoạch, đề án, báo cáo, kế hoạch của UBND huyện, các ngành liên quan thiết thực đến quyền và lợi ích của các tầng lớp nhân dân trong huyện; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với các hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, kịp thời phản ánh, kiến nghị với Đảng, chính quyền những vấn đề bức xúc của Nhân dân. Đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể cùng cấp chỉ đạo và triển khai công tác tuyên truyền, vận động cử tri tích cực tham gia lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo dân chủ, đúng luật và đạt hiệu quả cao. Kết quả, số cử tri tham gia lấy ý kiến trên địa bàn huyện là 72.554/ 72.554, đạt tỷ lệ 100%, trong đó số cử tri đồng ý là 72.161/72.554, đạt tỷ lệ 99,46%; số cử tri không đồng ý là 372/72.554, đạt tỷ lệ 0,51%; số cử tri điền phiếu không hợp lệ 21/72.554, đạt tỷ lệ 0,03%.

Bên cạnh đó, Mặt trận huyện và các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp tham gia góp ý kiến vào các dự án, các bộ luật sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương; nắm bắt tình hình dư luận xã hội, các tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên của tổ chức mình có liên quan đến các chủ trương, chính sách để phản ánh đến Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. Các ý kiến phản biện của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã được HĐND, UBND cùng cấp đánh giá cao và tiếp thu, chỉnh sửa phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

3. Công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri

Phối hợp tổ chức 01 cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến với đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, có trên 45 lượt cử tri tham gia và có 01 lượt ý kiến phản ánh kiến nghị với Quốc hội. Phối hợp tổ chức 9 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VIII, HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021 – 2026; trong đó đã có 300 lượt cử tri tham gia và có 40 lượt ý kiến với 80 nội dung phản ánh, kiến nghị với HĐND - UBND tỉnh và huyện. Ngoài những vấn đề được các đại biểu giải đáp, trả lời trực tiếp, những vấn đề lớn liên quan đến đại bộ phận nhân dân đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để xem

xét giải quyết. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, các tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, của tổ chức thành viên có liên quan đến các chủ trương, chính sách để phản ánh đến Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng được tổng hợp trong báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân theo quy định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND và UBND huyện thực hiện tiếp công dân định kỳ tại các xã, thị trấn. Qua các buổi tiếp công dân ở cơ sở đã tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, đề xuất các vụ việc liên quan đến đất đai, xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường, hôn nhân gia đình... Ngoài ra, Mặt trận còn thực hiện việc giám sát công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với UBND huyện và các ngành chức năng.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Ngoài những tâm tư nguyện vọng đã nêu ở trên, tại diễn đàn của kỳ họp lần thứ 8, HĐND huyện khóa XI, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có một số kiến nghị, đề xuất sau:

1. Hiện nay, tuyến đường giao thông ADB kết hợp đê ngăn lũ thôn Phở Lại - Thanh Cản - Nam Dương - Cổ Tháp, xã Quảng Vinh, đoạn đi qua thôn Cổ Tháp - Lai Lâm, cạnh hói Hiền Lương, xã Phong Hiền chưa có hệ thống kè chống sạt lở.

- Tuyến đường liên thôn từ ngã ba thôn Phước Thanh đến thôn An Xuân Tây, xã Quảng An do mặt đường thấp, sụt lún hai bên, ảnh hưởng đến đê bao nội đồng, gây mất an toàn, nhất là vào mùa mưa đối với các phương tiện tham gia giao thông.

- Tuyến đường từ thôn Phú Lương A qua Thanh Hà của xã Quảng Thành hiện xuống cấp trầm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, sụt lún 02 bên mặt đường, đây là tuyến đường chính nối liền các thôn nên đã ảnh hưởng việc giao thông đi lại của bà con, nguy hiểm vào mùa mưa lũ.

Cử tri các xã Quảng Vinh, Quảng Thành, Quảng An mong muốn HĐND, UBND huyện cần quan tâm và có phương án khắc phục các tuyến đường nói trên để bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân và an toàn cho Nhân dân trong mùa mưa lũ.

2. Cử tri ghi nhận những nỗ lực của ngành điện trong thời gian qua bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội chung. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống đường dây điện một số nơi xuống cấp, xà xuống đường, đồng hồ điện bắt thấp ở các trụ điện nguy hiểm đến tính mạng người dân trong mùa mưa lũ. Do vậy, cử tri các xã, thị trấn mong muốn HĐND, UBND huyện làm việc với ngành Điện lực cần quan tâm, đầu tư nâng cấp hệ thống các tuyến dây điện, thiết kế đồng hồ cao hơn ở các xã vùng thấp trũng như: Quảng Phước, Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Vinh, Thị trấn Sịa...

- Hiện nay, trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều trạm điện phục vụ các trạm

bơm tưới, tiêu mặ dù đã được EVN thông nhất tiếp nhận nhưng vẫn chưa bàn giao được. Cử tri trên địa bàn huyện tiếp tục kiến nghị Điện lực có phương án tổng thể di dời các trụ điện trong khuôn viên đất nhà dân đang ở, nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân; tổ chức tiếp nhận, bàn giao và quản lý các công trình điện đủ điều kiện để bảo đảm cấp điện an toàn và hiệu quả.

Ngoài ra, hiện nay một số khu dân cư mới đã được người dân đến ở khá đông nhưng chưa được đầu tư hệ thống lưới điện hạ thế phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân. Do đó, các hộ dân phải tự kéo đường dây điện quá xa so với vị trí nhà ở. Vấn đề này đã được cử tri và các địa phương kiến nghị nhiều lần với Điện lực huyện nhưng vẫn chưa được giải quyết. Do vậy, đề nghị HĐND, UBND huyện cần có ý kiến đối với Điện lực quan tâm đầu tư hệ thống lưới điện hạ thế đến các khu dân cư mới nhằm bảo đảm nhu cầu về điện sinh hoạt cho Nhân dân.

3. Cổng Hàng Tổng tại thôn Phú Lương B, xã Quảng An hiện đóng kín cả 03 cửa thời gian trên 02 tháng nên nguồn nước không lưu thông, đang bị nhiễm mặn đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của bà con HTX Đông Phú giáp với thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước. Do đó, cử tri thôn Phú Lương B mong muốn UBND huyện cần chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, mở các cửa cống, đồng thời cần có cơ chế vận hành nguồn nước lưu thông hợp lý ở cổng Hàng Tổng để bảo đảm cho nguồn nước không bị nhiễm mặn và khơi thông dòng chảy, tránh thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản và trồng trọt.

4. Hiện nay, trên địa bàn các xã: Quảng An, Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng Lợi, Quảng Công, tình trạng dùng kích điện để khai thác thủy sản trái phép vẫn còn diễn ra. Đây là hoạt động nguy hại, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản tự nhiên, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Tuy đã nhiều lần kiến nghị và cơ quan chức năng đã xử lý nhiều vụ nhưng vẫn còn nhiều người dân có hành vi vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, đặc biệt là các đối tượng từ nơi khác đến, sử dụng phương tiện có công suất lớn để di chuyển, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Với tinh thần kiên quyết, cử tri mong muốn HĐND, UBND huyện chỉ đạo ngành Công an tăng cường phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương kiểm tra, phát hiện và kiên quyết tịch thu tang vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian qua, tình hình tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy và trộm cắp tài sản, đánh bạc, cá độ bóng đá trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, cử tri mong muốn UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng cần chủ động, quyết tâm, kiên quyết trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; đồng thời đẩy mạnh công tuyên truyền đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh; triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm đẩy lùi các tệ nạn trên địa bàn, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, làm trong sạch địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ

vững an ninh trật tự tại địa phương.

6. Việc điều động bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là rất cần thiết, cấp bách, đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và mang tính chiến lược lâu dài. Tuy nhiên, hiện nay cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ, phương tiện hoạt động đối với lực lượng Công an xã chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ thực tế trên, các xã kiến nghị HĐND, UBND huyện có giải pháp hợp lý, có phương án hỗ trợ về quỹ đất, kinh phí để xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc; tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho lực lượng Công an xã chính quy nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ, giúp Công an chính quy phát huy hiệu quả trong hoạt động.

Trên đây là thông báo tình hình Khổi đại đoàn kết toàn dân và công tác Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 và những kiến nghị, đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI.

Nơi nhận:

- BTT UBMT tỉnh (b/c);
- Ban Thường vụ Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban, VPHU, VP HĐND-UBND huyện;
- Các đoàn thể chính trị - xã hội;
- Các Ủy viên BTT UBMT huyện;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Phan Cảnh Ngưu